

XÂY DỰNG ĐẢNG

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN

(Tiếp theo trang 1)

ng nghị quyết sát, trùng với tình hình cụ thể địa phương. Đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về

văn hóa, về quản lý đất đai; xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đã ban hành hơn 250 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Thành ủy chú trọng

đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đưa hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nề nếp. Các cấp ủy đã tiến hành công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 78 tổ chức, 323 đảng viên; giám sát 19 tổ chức, 95 đảng viên; đăng ủy cơ sở kiểm tra 29 tổ chức, 180 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm đều có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Ngoài ra, Đảng bộ thành phố thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thành ủy đã tổ chức tiếp 22 lượt tổ chức, cá nhân, xử lý 60 đơn thư. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và giải quyết được những nguyện



Thành phố Thái Bình.

vọng chính đáng của nhân dân, tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Vương, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Bá cho biết: Để nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trước khi ra nghị quyết, lập các kế hoạch, chương trình, Đảng ủy, UBND phường đều tổ chức bàn bạc, thống nhất, đưa ra

trung cầu ý kiến nhân dân. Điều này không chỉ tạo sự đoàn kết, nhất trí giữa Đảng bộ và nhân dân trong phường mà còn khai thác, phát huy được khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương tiếp thu được nhiều ý kiến, sáng kiến để có định hướng đúng và giải pháp phù hợp. Chính vì vậy, những năm qua, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, phường Kỳ Bá luôn tạo môi trường thuận lợi nhằm khuyến khích các thành

phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp như đường Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Phan Bá Vành, Ngô Thị Nhậm, Đinh Tiên Hoàng... với không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.

Quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với tình hình, nhiệm vụ thực tiễn đã và đang tạo đột phá trong phát triển kinh

tế - xã hội với những dấu ấn rõ nét. Năm 2022, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, dẫn đầu tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng được chỉnh trang, thành phố xanh, sạch, đẹp, diện mạo đô thị được đầu tư nâng cấp theo hướng đô thị thân thiện, hiện đại, đồng bộ, bảo đảm cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2025.



Đô thị được trang hoàng xanh, sạch, đẹp.

Ảnh: PHỤC ANH

THỊ TRẤN ĐIỀM ĐIỀN

Phát huy sức mạnh nội lực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã phát huy sức mạnh nội lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.

Tổ dân phố Mai Diêm hiện có 627 hộ với trên 2.000 nhân khẩu. Hiện nay, thu nhập chính của người dân là từ các ngành nghề dịch vụ do diện tích đất nông nghiệp chỉ còn 40ha. Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố cho biết: Tổng diện tích đất thu hồi để phục vụ các dự án trên địa bàn tổ dân phố là trên 50ha, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp liên quan đến hàng trăm hộ dân nên khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Song, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kiến nghị thuyết phục, đặc biệt là phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nên người dân đều đồng thuận, nhất trí bàn giao đất để phục vụ triển khai các dự án.

Là hộ dân có diện tích đất thu hồi lớn trên 3.000m², bà Lê Thị Bình chia sẻ: Thời gian qua, cấp ủy các cấp thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác, đặc biệt là phát huy ý chí tự lực, tự cường để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thấm nhuần

quan điểm đó nên khi có chủ trương thu hồi đất để phục vụ các dự án tôi và gia đình đều đồng thuận rất cao, vì khi các dự án được triển khai xây dựng sẽ góp phần giúp kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo đồng chí Đồng Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn: Trong năm qua, ngoài tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, địa phương còn tập trung cao cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như: dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái; quốc lộ 37; mở rộng quốc lộ 39A; tuyến đường quy hoạch số 2, số 5. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc quyết liệt, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là công tác tuyên truyền, vận động đi đôi các phần mộ ở nghĩa trang phía Tây tổ dân phố Nghĩa Chỉ để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn do liên quan đến vấn đề tâm linh, song với sự quyết tâm

cao và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, đến ngày 12/1/2023 đã có 100% các gia đình có phần mộ tại nghĩa trang phía Tây tổ dân phố Nghĩa Chỉ đồng thuận và di dời các phần mộ của gia đình, dòng họ về nghĩa trang nhân dân phía Đông tổ dân phố Nghĩa Chỉ.

Thời gian qua, thị trấn Diêm Điền còn tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng khai thác tốt tiềm năng, phát triển mạnh các ngành nghề thương mại, dịch vụ; khai thác thủy sản theo hướng bền vững, đẩy mạnh khai thác xa bờ, khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao; khuyến khích phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đầu tư mở rộng các cơ sở chế biến, đặc biệt là các sản phẩm thủ hải sản. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn đạt 3.132 tỷ đồng, tăng 14,22% so với năm 2021. Các công trình phúc lợi, dân sinh của địa phương tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trong năm 2022 đã triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên nhiều tuyến đường;

sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình nghĩa trang liệt sĩ thị trấn; di chuyển, lắp đặt lò đốt rác Thụy Hà vào khu bãi giữ vũng; các chỉ tiêu giao quân, huấn luyện đều hoàn thành. Ý thức xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên. Hàng năm, trên địa bàn thị trấn có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn: Đạt được kết quả đó là do địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, không dao động trước những khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng xây dựng thị trấn Diêm Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐÀO QUYÊN



Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Diêm Điền được đầu tư xây dựng đồng bộ.

TRƯỜNG THCS VŨ HỘI

Lan tỏa phong trào học và sử dụng tiếng Anh

Với cách làm sáng tạo, Trường THCS Vũ Hội (Vũ Thu) đưa việc học và sử dụng tiếng Anh trở nên thường xuyên, gần gũi, hiệu quả hơn với các em học sinh.



Học sinh Trường THCS Vũ Hội tìm hiểu, thuyết trình bằng tiếng Anh chủ đề văn hóa người Dao.

Trong một dịp tình cờ, chúng tôi được tham dự hoạt động mở lò đất tiết kiệm để mua quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Vũ Hội. Điều thú vị là ngoài tiếng Việt, giáo viên chủ động nói trước và khích lệ học sinh giao tiếp, thảo luận với mình bằng tiếng Anh về chủ đề mở lò đất tiết kiệm nhằm kết hợp rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho các em. Cô giáo Trương Thị Bình chia sẻ: Chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các vùng nông thôn nói chung và Trường THCS Vũ Hội nói riêng hiện nay còn khá hạn chế. Đặc biệt, kỹ năng nghe, nói của học sinh rất kém, dẫn đến tình trạng thiếu tự tin, tâm lý áp lực, sợ hãi khi học, giao tiếp bằng tiếng Anh. Điều này xảy ra là do các em chỉ được học tiếng Anh qua các tiết học ít ỏi trên lớp, không có môi trường sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tiếng Anh ở các trường chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy khả năng nghe, ghi nhớ tiếng Anh cho học sinh.

Rất nhiều khó khăn và rào cản nhưng không ngăn được tinh thần ham hiểu biết, vượt khó, sáng tạo để dạy và học tiếng Anh tốt hơn của thầy và trò Trường THCS Vũ Hội. Những

hoạt động gần gũi và cụ thể nhằm tạo môi trường cho học sinh giao tiếp tiếng Anh được triển khai thường xuyên. Cô giáo Hoàng Thị Thu Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh mà chúng tôi lựa chọn là tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh thông qua các hoạt động vừa học vừa chơi. Trường đã thành lập 3 câu lạc bộ tiếng Anh: Câu lạc bộ MC, Câu lạc bộ Radio, Câu lạc bộ Vi sự tiến bộ của bạn. Các câu lạc bộ này tập hợp, thu hút toàn bộ các em học sinh yêu thích tiếng Anh, tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ như thi chúng em làm MC, biên tập bản tin phát thanh nội bộ, vẽ tranh chủ đề môi trường..., tất cả đều giao tiếp, thuyết trình, phát sóng bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Trường thường xuyên phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp với giáo viên người nước ngoài. Đặc biệt, Trường phát động đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tự trau dồi, nâng cao trình độ, kỹ năng nghe, nói tiếng Anh; sáng tạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm như tham quan các làng nghề, giới thiệu các khu di tích lịch sử văn hóa, các sân chơi, sân khấu hóa, tạo môi

trường học, sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, gần gũi.

Thành quả lớn nhất của sự sáng tạo, nỗ lực tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh chính là kỹ năng nghe, nói của phần lớn học sinh Trường THCS Vũ Hội được nâng cao; nhiều em tự tin, hào hứng hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh hàng ngày với bạn bè, thầy cô. Em Hoàng Yến Nhi, lớp 8D chia sẻ: Kinh nghiệm học tiếng Anh của em là học thật chắc kiến thức trên lớp, về nhà tích cực học từ vựng, xem phim, sách, truyện bằng tiếng Anh. Đặc biệt, năm học này trường em có rất nhiều hoạt động hay, em và các bạn có thể tự thuyết trình những câu chuyện bằng tiếng Anh, biên tập những bản tin phát thanh bằng tiếng Anh, rất thú vị và hấp dẫn. Hiện tại, tiếng Anh không còn là môn học "đáng sợ" nữa mà đã trở thành sở thích, niềm đam mê của em.

Với cách làm sáng tạo, Trường THCS Vũ Hội từng bước xóa đi những rào cản, xây dựng và lan tỏa phong trào học và sử dụng tiếng Anh trong học sinh. Đất nước đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thông thạo ngoại ngữ là đòi hỏi tất yếu đối với các em học sinh.

QUYÊN LƯU